

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๑๗.๒/ว ๓๓๕๓



ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ถนนรัตนธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัด นายอำเภอ นายกองคํารับการส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง นายกเทศมนตรีเมืองพินลราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๘/ว๒๐๖๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ (ดาวน์โหลดที่ <http://www.nonthaburi.go.th> หัวข้อ “หนังสือราชการ”, “ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ”)

ด้วยจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีปัญหาให้กระทรวงมหาดไทยทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้แผนงาน/โครงการต่างๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จเป็นไปตามกรอบระยะเวลา และวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้ โดยไม่ต้องนำเรื่องดังกล่าวมาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอทบทวน เปลี่ยนแปลงรายการ ขยายระยะเวลาดำเนินการ ปรับลด/เพิ่มเติมงบประมาณ หรือขอยกเลิกแผนงาน/โครงการในภายหลัง อันจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการ รวมถึงประโยชน์และการได้รับบริการของประชาชนในภาพรวม ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ว่า ในขั้นการริเริ่มแผนงาน/โครงการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงาน/โครงการพิจารณาความจำเป็น เหมาะสม คัดค้าน ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ อย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติก่อน เช่น ความพร้อมทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ครอบครอง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบรูปรายการที่เหมาะสม เป็นต้น หากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมิได้ดำเนินการเช่นนั้นและต้องนำเรื่องมาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ ระยะเวลา ในภายหลังโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะเป็นความบกพร่องของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติดังกล่าวโดยเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิสิต จันท์สมวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๕๘๐ ๐๗๐๕-๖ ต่อ ๑๔๑๒๘
e-mail add. : nonburioffice@gmail.com